




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook, theactive)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอบทความ หลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ส่งสัญญาณกลางวงประชุมของแพทยสภาว่าอาจนำบางส่วนของกัญชากลับไปขึ้นบัญชียาเสพติด ทำให้สถานะของกัญชามาถึงทางแยกอีกครั้ง โดย ผศ.นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ กรรมการแพทยสภา ยืนยันว่ากลุ่มแพทย์ต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม และถือเป็นหนึ่งในข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลชุดนี้ เพราะเห็นชัดว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยร้านขายช่อดอกกัญชา เพื่อใช้สันนนาการ สอดรับกับที่ รพ.พบจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น ร้านขายช่อดอกกัญชาจึงได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความไม่แน่นอนในสถานะของกัญชา และตกเป็นจำเลยที่สังคมมองว่าเป็นต้นทางของการเข้าถึงกัญชาเชิงสันนนาการได้ง่ายที่สุด ขณะที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยได้แสดงจุดยืนและออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนว่า กัญชาต้องไม่ใช่ยาเสพติดและต้องเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนสามารถปลูกได้ - รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด จุฬาลงกรณ์ฯ เผยผลสำรวจพบคนไทยใช้กัญชาสูงเป็นอันดับ 2 รองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังปลดล็อก มองว่ายิ่งตัวเลขของผู้ใช้กัญชามีสูงมากเท่าไร ในจำนวนนี้จะมี 8-10% ที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ จึงเสนอทางเลือกในการควบคุมกัญชาว่า หากออก พ.ร.บ.ควบคุมก็ต้องยิ่งเข้มงวดมากขึ้น แต่หากเลือกตั้งกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ก็สามารถออกเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เพราะที่ผ่านมามียาเสพติดหลายชนิด ที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ และการกลับไปเป็นยาเสพติดจะทำให้จำกัดการใช้ได้ดีกว่า 	
<p>จัดตั้งกฐิชีวาภิบาล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.เดลินิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่นำคณะผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าประชุมปรึกษารื้อหรือกับ สร. กรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือพระ อสว.) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ ว่า สำนักพระพุทธศาสนาได้เสนอโครงการเดินหน้าดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ หลังพบยังอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูง เตรียมจัดโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 72,000 รูป เทิดพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา จัดตั้งกฐิชีวาภิบาลอำเภอละ 1 แห่ง อบรมพระคิลานุปัฏฐาก 420 ชั่วโมง เป็น Care Giver ดูแลพระสงฆ์อาพาธติดเชื้อ นอกจากนี้ จะร่วมกันปรับฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เป็น Big DATA เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยเตรียมคิกออฟเชื่อมโยงกันในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ 	
<p>เปิดอาคาร “อจาโร”</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., สยามรัฐ, บ้านเมือง, opt-news, thaireference, talknewsonline, thereporters, hfocus, 77kaoded)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร “อจาโร” รพ.พระอาจารย์ฝั้น อจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พร้อมกล่าวว่า สร.ได้ยกระดับคุณภาพบริการ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็น 30 บาทรักษาได้ทุกที่ ทุกแห่ง มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งอาคาร “อจาโร” สะท้อนภารกิจนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบริการทันตกรรม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้น 	
<p>ตรวจสอบ ตึก 9 ชั้น รพ.สกลนคร</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., opt-news, kardchuek, thaireference, talknewsonline, thereporters, hfocus, 77kaoded)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ลงพื้นที่ตรวจโครงสร้างอาคาร 9 ชั้น ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพศ.สกลนคร หลังผู้ใช้บริการบริเวณชั้น 9 รู้สึกถึงแรงสั่นไหว ประกอบกับมีภาพถ่ายรอยร้าวด้านนอกอาคารปรากฏในสื่อโซเชียล พร้อมกล่าวว่า ขอชื่นชมทีม สจ.สกลนคร ที่มีการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี โดยมีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไปไว้ตึกสำรอง อย่างไรก็ตามข้อมูลจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพบว่าจตุรรอยร้าวไม่เกี่ยวกับโครงสร้างหลัก แต่เพื่อความไม่ประมาท ขอปิดบริการในอาคาร 3 สัปดาห์โดยไม่กระทบกับการให้บริการ รอผลตรวจทางเทคนิคก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง 	
<p>สร.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพ ปชช. รับมือ PM2.5</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สก๊อปพิเศษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยได้แจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปี 2567 ใน 5 ประเด็น รวมถึงมอบข้อสั่งการ 7 ข้อ ให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ผอ.สนง.เขตสุขภาพ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง เตรียมการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่</p>	
<p>ต้นแบบปลอดภัย พิชัยโมเดล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., thecoverage, thansettakij)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นโยบายมะเร็งครบวงจร เป็นหนึ่งในนโยบายของ สธ.ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหา มะเร็งอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบแนวคิด รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง กรมการแพทย์ โดย รพ.มะเร็งลำปางพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดภัย พิชัยโมเดล ได้ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบนำร่องหมู่บ้านปลอดภัยของ ต.พิชัย เริ่มตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน โดยการสร้างความรู้เท่าทันสุขภาพด้านโรคมะเร็ง (Health literacy) ให้แก่ประชาชน เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง และมีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ รพ.สต.พิชัย รวมทั้งหน่วยงาน อปท. ได้แก่ เทศบาลตำบลพิชัย อบต.พิชัย</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, facebook)</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 12-18 พ.ย. 66 มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 390 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 มีผู้ป่วยสะสม 35,188 ราย เสียชีวิตสะสม 821 ราย ปอดอักเสบ 83 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 40 ราย</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยตั้งแต่เดือน ม.ค. - สิ้น ต.ค. 66 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 1.2 แสนราย ล่าสุดจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายพบ ว่า วัดยังเป็นสถานที่ที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงสุด ซึ่งในช่วงหลังออกพรรษา มีเทศกาลบุญที่มีการรวมตัวของประชาชน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง โรคไข้เลือดออกอาจเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาสังคมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>	
<p>ตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติค้นหาโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, mcof, thereporters)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองสุขภาพและจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ ชุมชนบริษัทไทยรุ่ง เขตหนองแขม กทม. โดยการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต เอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและไข้หวัดใหญ่ พร้อมนำเทคโนโลยีการจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้า มาใช้ลงทะเบียนติดตามผลการดูแลสุขภาพ</p>	
<p>4 โรคในช่วงฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Amarin, The coverage)</p> <p>- กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมไปถึงฝุ่นควันพิษ PM 2.5 แบ่งเป็น 3 กลุ่มโรค และ 2 ภัยสุขภาพ ดังนี้ 1.โรคติดต่อทางระบบหายใจ (โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบ) 2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ (โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน) 3.โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว (โรคหัด) สำหรับภัยสุขภาพ ได้แก่ 1.การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะอากาศหนาว 2.การขาดอากาศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษ</p>	
<p>รณรงค์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เผยหลังเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 10 ปี “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ลดเค็ม ลดโรค เค็มน้อยอร่อยได้” ว่า ไทยมีพันธสัญญากับต่างประเทศว่า ต้องลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทยให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 2 ปีข้างหน้า ถือเป็นภารกิจยิ่งใหญ่และสำคัญเพราะการผลักดันเรื่องนี้ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการอาหารต้องช่วยกัน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีเกลือและโซเดียมลดลง ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคเกลือและโซเดียมที่มากเกินไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง</p>	
<p>WHO ขึ้นชมไทยอันดับ1 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพฯ ด้านวัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newtv, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.ผลิน กมลวิทย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ด้านวัณโรค รก.แทนผอ.กองวัณโรค ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้านวัณโรค The National Tuberculosis Program (NTP) Thailand กล่าวว่า WHO ได้ชื่นชม และยกให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรคดีที่สุดในปี พ.ศ. 2566 บนเวทีการประชุมใหญ่ The Union World Conference on Lung Health 2023 ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา</p>	
<p>สพอ.ยกระดับ Sky Doctor สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot - ผศ.ดร.รงค์ศักดิ์ชัย สายพระราชกรูร์ รองเลขาธิการ สพอ. เผย สพอ. มีบทบาทในนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทั่วถึงเท่าเทียม โดยเร่งรัดนโยบาย One Region One sky Doctor การจัดการเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยจะจัดตั้งทีมให้มีครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รวมถึงเร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายใน ธ.ค. 66</p>	
<p>ฉลากจีเอ็มโอแบบใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fb เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้) - มลฤดี โพธิ์อินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) เผย อย. ออกประกาศฉลากจีเอ็มโอแบบใหม่แล้ว ในประกาศฯ ระบุทุกผลิตภัณฑ์ต้องแสดงสัญลักษณ์จีเอ็มโอ ไม่ว่าจะมีส่วนประกอบน้อยหรือมาก แต่หากผู้บริโภคพบเบาะแสผลิตภัณฑ์ไม่แสดงฉลากจีเอ็มโอ แจ้ง อย. หรือสภาผู้บริโภค</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, amarintv) - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าใช้แล้วก่อมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fm91bkk) - รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของกะปิ 10 ข้อ กินเป็นประจำจะทำให้สุขภาพดี เป็นข้อมูลเท็จ อีกทั้งในบทความยังมีการอ้างว่า นำข้อมูลมาจาก รพ.ราชวิถี ซึ่งรพ. ไม่เคยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด และอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อประชาชนในการทานกะปิได้</p>	
<p>การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, healthstation) - สข.จัดเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยที่ประชุมมีฉันทมติเห็นชอบต่อกรอบทิศทางนโยบาย (Policy Statement) ก่อนที่จะจะมีการนำไปรับรองและกล่าวแสดงถ้อยแถลงเพื่อร่วมขับเคลื่อนร่างมตินี้ร่วมกันบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2566</p>	
<p>ผลการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์The Bangkok Insight - นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยผลการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2566 ดูแลประชากรผู้มีสิทธิร้อยละ 99.40 มีผู้ป่วยนอกรับบริการ 164.98 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 6.265 ล้านครั้ง ขณะที่หลายสิทธิประโยชน์ช่วยดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเกินเป้าหมาย อาทิ บริการเอชไอวี/เอดส์ บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน บริการผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง และบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เป็นต้น สะท้อนประสิทธิภาพ สปสช. บริหารจัดการและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบบัตรทอง</p>	
<p>ยกระดับ 30 บาทพลัส สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., hfocus, isranews) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า สวรส. ประเมินโครงการรับยาต้านไวรัส HIV ฟรีที่บ้าน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขยายให้ถึง 5 พันแห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีร้านยาสมัครเข้าร่วมแล้ว 1,500 ร้าน แต่ร้านยาส่วนใหญ่เป็นร้านยาที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองและอยู่ใน กทม. ควรผลักดันให้เกิดการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ให้มากขึ้น จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ และประหยัดค่าเดินทางค่าเสียเวลาของประชาชน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, isranews) - นำเสนอตารางจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิบนฐานการคลังที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับคนไทยถ้วนหน้า” โดย สวรส. ยกประเด็นเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่มาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ สธ. ตั้งแต่ปี 2558-2563 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ มุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี แม้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ทั้งนี้หากมีการลงทุนของประเทศที่คุ้มค่าในยุคดิจิทัล ระบบสุขภาพปฐมภูมิจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลขนาดใหญ่ เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนววางระบบเทเลเมดิซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจจิวรี่วิทย์ เลิศบำรุงชัย</p> <p>- นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลจัดสรรงบประมาณวางระบบการแพทย์ทางไกล (เทเลเมดิซีน) ลดการเดินทางของผู้ป่วย ข้อมูลทุกอย่างเก็บในคลาวด์ มี รพ.สต. รวบรวมข้อมูล เครื่องเทเลเมดิซีน มีราคา 7 หมื่นบาท หากติดตั้ง 7 หมื่นหมู่บ้าน ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ระบบนี้จะเชื่อมโยงและสนับสนุนการกระจายอำนาจ รพ.สต. มาอยู่กับท้องถิ่น อบจ. ที่ผ่านมาการกระจายอำนาจในไทยติดขัดปัญหาจาก สธ. ที่ไม่ยอมคลายบุคลากรออกมา รวมถึง อสม. ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องพึ่งสาธารณสุขหรือท้องถิ่น</p>	
<p>ม.มหิตลคิดค้นยาต้านปรสิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocusec บทความพิเศษ</p> <p>- การดื้อยาของปรสิตเป็นวิกฤติหนึ่งของวงการสาธารณสุข ส่งผลให้ทางเลือกในการใช้ยาลดลง จึงได้นำไปสู่ความพยายามในการค้นคว้ายาต้านปรสิตชนิดใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิตล ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านปรสิตชนิดใหม่ โดยให้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลองและกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร</p>	
<p>สถานการณ์รพ.อัลซีฟา ในฉนวนกาซา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายมนูร์ เอล บาร์ซซ ผอ.กระทรวงสาธารณสุขกาซา กล่าวปฏิเสธข้อมูลของอิสราเอลเกี่ยวกับบอมบ์ภายในรพ.อัลซีฟา เป็นเรื่องโกหก โดยระบุว่า การเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลของกองกำลังอิสราเอลทั้งสัปดาห์ ไม่ได้พบอะไรเลย และยังสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้าง โดยเด็กแรกเกิด 31 คน จากทั้งหมด 39 คน ต้องออกมาจากตู้อบหลังการโจมตีของกองทัพอิสราเอล รวมถึงมีเด็กทารกเสียชีวิตไปแล้ว 8 ศพ ขณะที่ผู้ป่วยที่บาดเจ็บอาการวิกฤติ 250 คน ยังไม่สามารถอพยพออกจากรพ.ได้ และยังมีเจ้าหน้าที่แพทย์อีกราว 25 คน ที่ยังคงต้องอยู่ดูแลคนไข้ในรพ.</p>	
<p>การประชุมสุดยอดเวทีโลก โบโอ ครั้งที่ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- รว.สธ.เกาหลีใต้ เผยเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเวทีโลก โบโอ ครั้งที่สอง เป็นเวลา 2 วัน (เริ่ม 20 พ.ย. 66) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสามารถในการตอบสนองต่อโรคระบาด และเน้นย้ำถึงความร่วมมือของประชาคมโลก ในการแก้ไขเรื่องโรคระบาดในอนาคต</p>	